

Wildlife Justice Commission ส่งสำนวนคดีเพิ่ม ใหม่ว่าด้วยเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าแก่รัฐบาลเวียตนาม

ยดนาม



เพิ่มสำนวนคดีนี้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่ามูลค่าสูงกว่า 15 ล้านดอลลาร์

หนึ่งปีหลังจาก WJC ได้จัดทำประชาพิจารณ์ ทางหน่วยงานก็สามารถหาหลักฐานที่แน่นอนให้กับรัฐบาลเวียตนาม เพื่อร่วมมือกันกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า และแจ้งความคืบหน้าในการนำข้อแนะนำจากประชาพิจารณ์ไปปฏิบัติ

Wildlife Justice Commission (WJC, <http://www.wildlifejustice.org>) ได้ส่งสำนวนคดีเพิ่มใหม่แก่เจ้าหน้าที่เวียตนาม โดยมีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเครือข่ายขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าในเวียตนาม ซึ่งประกอบด้วยงาช้างและนอแรดมูลค่ากว่า 15 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 15 เดือน

(รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/617360/Rhino_Horns.jpg)

การส่งเพิ่มคดีมีขึ้น 1 ปีหลังจากที่ WJC ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกในเวียตนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานเวียตนามหลายเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศ

WJC ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกในเดือนพ.ย. 2559 หลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบแหล่งลักลอบค้าสัตว์ป่าในหมู่บ้าน Nhi Khe ของเวียตนามเป็นเวลา 18 เดือน โดยหลังจากทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ ทาง WJC ก็ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานบังคับกฎหมายของเวียตนาม จากนั้น 1 ปีถัดมา การค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกกวาดล้างไปแล้วส่วนใหญ่ อันเป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำลายขบวนการค้าสัตว์ป่าในเวียตนามให้สิ้นซาก

การจับกุมครั้งใหญ่ทำให้เครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าในที่อื่นๆของเวียตนามได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยหัวหน้า 1 ใน 5 ขบวนการค้าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่ ถูกจับกุมในช่วงปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาพร้อมของกลางเป็นนอแรดน้ำหนักรวม 36 กิโลกรัม “การจับกุมพ่อค้ารายใหญ่ได้สร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากในการสืบสาวถึงตัวบุคคลที่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อุปทาน” โอลิเวีย สวาค-โกลด์แมน ผู้อำนวยการบริหารของ WJC กล่าว

WJC ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าใน Nhi Khe และได้แกะรอยกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงสืบหาเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ในพื้นที่อื่นๆของเวียดนาม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทลายเครือข่ายเหล่านี้

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่ <https://goo.gl/SqqjSN>

WJC คือมูลนิธิในเมืองเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการดำเนินงานทั่วโลกเพื่อสกัดและช่วยทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า โดยเฉพาะการลักลอบค้าสัตว์ป่า ไม้ซุง และสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมาย

ที่มา: The Wildlife Justice Commission